

Thử Gọi Ý Một Vấn Đề

Sinh Mổ Theo Giờ Tử Vi

(Làm khung câu này tùy nghi chỗ nào thuận tiện “ Viết bài này với lòng biết ơn bác sĩ giải phẫu và xin phép không dám tự tiện nêu danh “)

Ngày nay trình độ của ngành y tế đã trở thành như phép lạ. Chính tận mắt tôi chứng kiến vợ tôi bị mổ bụng moi con trong một tình trạng rất tỉnh táo mà gần như không hay biết gì cả! Một trường hợp khác tôi cũng biết rõ có một em bé phải lấy ra khỏi bụng mẹ sớm hơn đúng một tháng mà chỉ sau gần nửa năm em bé đã mạnh khỏe liến thoắng bú sữa còn nhiều hơn một em bé bình thường. Nếu mỗi người ngay khi mới lọt lòng liền được an bài dưới một số mệnh tốt xấu tùy theo ảnh hưởng của ngôi sao đang giữ phiên trực thì tại sao chúng ta không xàng qua xít lại để tìm một ánh sao chiếu mệnh mà mình hài lòng nhất.

Bắt đầu bằng một bắt ngờ rồi tiếp tục bằng nhiều bắt ngờ khác như từ một mặc khải tôi vô tình phát hiện được được trong sáu chục năm sắp tới:

Trong năm Ất Dậu 2005 có ba mươi sáu lá số tử vi rất quý, đặc cách Nhật Nguyệt Tịnh Chiếu Hu Không Chi Địa kiêm Tử Phủ Vũ Tướng đặc Tam Hóa Liên Châu.

Trong năm Canh Dần 2010 cũng ba mươi sáu lá số tử vi cùng cách với năm Ất Dậu cộng thêm thế Lộc Mã TỐI HỈ Giao Trì, và Vô Chính Diệu Đặc Tam Không.

Riêng năm Bính Thân 2016 Bốn Lá Số Đế Vương xuất hiện trong tháng bảy những ngày 10, ngày 20, ngày 23 và ngày 29 âm lịch vào giờ Dần (bốn lá số tốt nhất trong bốn mươi tám lá số của trọn năm)

Nếu mai đây vấn đề mổ đẻ theo giờ tử vi được tiếp tục nghiên cứu và áp dụng có kết quả thì thật không biết nói gì hơn là ông Trời đã thương người Việt Nam.!

Bắt Ngờ Nơi Bệnh Viện

Vợ tôi mới sanh lần đầu ngoài tuổi bốn mươi. Bàợ bác sĩ cho biết còn hơn mười ngày. Thường nghe nói thì con so khó đoán chính xác ngày sanh, nên mới ba ngày, nửa đêm vợ tôi đau bụng và nhất định đòi đi bệnh viện. Đến nơi quả có triệu chứng sắp sanh và nhập viện luôn.

Chờ đến quá trưa ngày hôm sau một ông bác sĩ cũng người Việt khác đến khám thay vì bà bác sĩ cũ. Vị bác sĩ này tôi mới gặp lần đầu. Khám xong ông cho biết cái thai không chịu quay đầu xuống chắc phải mổ. Oạng cũng nói với tôi “ Anh đã đọc Tư Mã Thiên thì anh biết chuyện gì cũng có sự an bài” Oạng hẹn chiều ông vào .

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng sự nhớ là lúc đưa bà xã đi tôi có vội mang theo quyển sách chẳng dè là quyển Tư Mã Thiên. Lúc ông vào quyển sách đang ở bờ cửa sổ cách ông độ ba thước. Oạng tinh ý thật. Nhờ cái ông Tư Mã Thiên ở đâu bên Tàu, bỗng nhiên tôi nhớ lại là hồi xưa tôi rất mê tử vi và cũng vào hạng khá. Tôi bèn bấm số cho con tôi

Thật buồn! Từ trưa hôm đó cho đến hết ngày giờ nào cũng là giờ xấu!

Hoàn Mổ Chờ Giờ Tử Vi

Đến chiều bác sĩ trở lại. Đã biết bác sĩ có đọc chuyện Tàu nên tôi bạo dạn thưa với bác sĩ nếu cho em bé ra đời vào giờ tuất thì Mệnh tuần thân triệt chung thân khát điệu (cả đời ăn mày) tội nghiệp thành nhỏ. Nếu có thể, xin bác sĩ cho nán thêm hai tiếng. Oạng suy nghĩ rồi trả lời “ Thôi vậy cũng được. Tôi về tối tôi vào”.

Tối ông vào tôi lại trình bày thêm thật ra nếu tránh giờ Tuất, cung thân mới tránh được triệt nhưng cung mệnh vẫn còn bị vướng tuần. Vợ tôi đã chờ được qua đêm rồi nên xin rán chờ thêm hai tiếng nữa. Oạng lại suy nghĩ và cũng chấp thuận. Oạng dặn cô y tá ông sẽ đi thăm bệnh ở những phòng nào có gì thì gọi.

Cô y tá này mới vào thay phiên trực. Cô còn trẻ vui và có nét phúc hậu nên tôi kể cho cô nghe câu chuyện tôi vừa nói với bác sĩ và cũng cho cô biết là người Á Đông rất tin tử vi nên xin cô rán chuẩn bị sao cho ca mổ xong giữa 11 giờ và 1 giờ. Trước 11 giờ cũng xấu mà sau 1 giờ cũng xấu. Cô vui vẻ nhận lời.

Đến 11 giờ hai phòng mổ đều bị kẹt. Độ hơn mỗi mười phút cô y tá lại đi thăm chừng. Đến gần 12 giờ cô hớn hở chạy về reo everything ok!. Liền đó một cô y tá khác vào tháo dây nhợ rồi cùng đẩy chiếc giường bà xã tôi chạy quanh quẹo qua nhiều dãy hành lang. Tôi chạy theo. Hình như cũng hơi xa?

Giải phẫu Ngày Nay Nhanh Như AƯo Thuật

Đến cửa phòng mổ thì bác sĩ cũng vừa tới. Dù rằng rất nôn nao nhưng tôi rán thua với bác sĩ là còn đủ thời giờ. Đây là đầu tiên tôi được thấy phòng mổ đẻ. Nghi thức rửa tay rồi đeo găng của bác sĩ và các phụ tá rất chậm rãi khoan thai. Bác sĩ rửa tay xong để hai tay cao lên vừa ngang tầm mắt cho ráo nước giống như đang đọc sách. Y tá mặc áo blouse và mang găng tay cho bác sĩ. Các sinh viên thực tập cũng được cử hành nghi thức như vậy. Cảnh thật mắc cười mà tôi không dám cười. Sửa soạn xong, một tấm màn nhỏ phủ xuống ngang ngực vợ tôi ngăn tôi và nhóm giải phẫu. Tôi đứng bên này nắm tay vợ để hỗ trợ tinh thần.

Rất nhanh, không đoán được là bao lâu vì bất ngờ tôi bỗng nghe tiếng trẻ oa oa. Nhìn đồng hồ tôi thấy lúc đó là 12:45 tức 0:45. Trong khi bác sĩ mổ tôi nghe ông vừa làm việc thĩnh thoãng có lời giải thích cho các sinh viên thực tập.. Sau này tôi mới biết ông là đại sư phụ có giờ dạy trong bệnh viện..

Lầm Tưởng Em Bé Hai Xoáy

Như vậy là em bé sinh vào giờ Tí đúng ngày Rằm tháng Sáu năm Tân ty. Khi mổ xong, em bé được mang nuôi trong phòng đặc biệt. Trẻ sanh mổ nào cũng phải nuôi qua phòng này. Vợ tôi được đưa về phòng khác nghỉ ngơi. Phần tôi phải đi về.

Quá trưa hôm sau y tá đẩy thằng nhỏ lên phòng để mẹ ôm cho con quen hơi mẹ và tập bú để cho vú tập tiết sữa. Gần tối khi sắp đến giờ trả con vợ tôi lột mũ thằng nhỏ quan sát chột ngạc nhiên cho biết thằng nhỏ hai xoáy. Nghe tiếng hai xoáy tôi hơi giật mình. Tôi có đến xem nhưng vì không mang kính nên tôi nhìn không rõ. Tóc thằng nhỏ vừa ướt vừa mượt vừa bèo nhèo, lúc đó vừa trẻ giờ vừa mất tinh thần nên tôi cứ đẩy con đi giao phòng giữ trẻ sơ sinh.

Buổi tối đó tôi cứ trần trọc. Tại sao lại hai xoáy. *Nếu tính giờ tí là từ mười một giờ đến một giờ thì thằng nhỏ cũng là giờ tí. Nếu tính giờ tí là từ mười hai giờ đến hai giờ thì thằng nhỏ cũng là giờ tí.* Nếu giờ tí căn bản là một xoáy. Hai xoáy phải là giờ Sửu. Thôi thì Trời muốn vậy thì đành phải chịu vậy.

Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm vào bệnh viện chờ tới giờ là chạy xuống lãnh thằng bé. Lật đầu coi liền. Thằng bé một xoáy.

Em Bé Xuất Viện Rồi Lại Nhập Viện

Sau bốn ngày thì xuất viện. Lại thêm một chuyện bất ngờ. Buổi chiều về đến nhà cứ năm mười phút tôi lại hôn hít, tới khuya thì thằng nhỏ bất tỉnh. Nó nằm thềm thiếp, xụi lơ oặc quạ oặc quạ, không phản ứng và không cảm giác, nóng vô kể. Mấy ngày trước trong bệnh viện một bác sĩ khác về nhi đến khám có dặn nếu về nhà khi nào thấy nó sốt khoảng 97- 98 độ thì gọi ông còn như thấy nó trên 100 độ thì tự động đi emergency. Nữa đêm tôi phải chạy tìm mua ống thủy. Thời may có một tiệm thực phẩm mở cửa 24/24. Về nhà đo thằng nhỏ thấy 103 độ. Chúng tôi sợ quá vội cấp tốc chở đi bệnh viện. Nhân viên phòng trực tại bệnh viện thật ngạc nhiên khi thấy trong computer thằng nhỏ mới xuất viện hồi chiều tay nó còn đeo vòng số ID chưa kịp tháo. Vợ tôi vào tới bệnh viện máy lạnh làm sàn nhà cũng lạnh nên mới biết mình không kịp mang dép.

Aạm Dương Ngũ Hành

Khi ngồi chờ trong bệnh viện tôi suy nghĩ hoài. Sách nói mệnh vô chính diệu lúc nhỏ rất khó nuôi, hoặc không thể ở gần cha mẹ, có khi phải cho người khác làm con nuôi. Tôi suy nghĩ đến ngũ hành tương sinh tương khắc. Chuyện đó cũng rất quan trọngà

Oạng Lê Văn Duyệt có tật mê đá gà có lần lo “ xổ ” gà đến nỗi trẻ phiên châu. Vua Gia Long biết

chuyện này nhưng cũng bỏ qua. Ông Lê Văn Duyệt đã dày công nghiên cứu và viết một cuốn sách nhỏ về chọi gà theo ngũ hành. Quyển này nghe nói hồi sau 1950 có được dịch và in ra chữ quốc ngữ. Ông Huỳnh Văn Lang nguyên chủ nhiệm báo Bách Khoa khi xưa cũng nguyên là giám đốc nha hối đoái (?) khi qua Mỹ ông có viết một quyển sách tựa là Cờ Bạc. (Quyển sách này có trong các thư viện ở Fairfax.) Ông cũng rất mê gà và nghiên cứu đá gà theo ngũ hành. Ông đã ăn độ gà của Bã Đỡm và một lần khác khi vô một trường gà quý tộc ở Saigon định xem cho vui nên ông không mang theo gà. Bữa đó ông gặp ông Nguyễn Cao Kỳ và bị mời cấp độ nên ông phải mua liền một con gà tại chỗ theo cách lựa chọn ngũ hành. Thí dụ con gà màu đỏ thuộc hoả. Mười hai giờ trưa là giờ ngọ thuộc hoả, con gà hoả thêm sức mạnh. Trái lại con gà màu trắng thuộc kim. Hoả khắc kim. Mười hai giờ trưa con gà màu trắng sẽ bị mất sức. Độ gà đá cầu may cho vui nhưng không ngờ ông lại thắng

Trở lại chuyện thằng nhỏ. Nó tuổi tân tỵ thuộc kim. Tôi tuổi giáp thân thuộc thủy. Kim sinh thủy. Kim làm lợi cho thủy. Giống như là thằng nhỏ phải cõng tôi. Vợ tôi tuổi đinh dậu thuộc hoả. Hoả khắc kim. Giống như là thằng nhỏ mới sinh ra phải cõng tôi mà mẹ nó lại đi theo lấy lửa đốt cẳng nó. Cha mẹ hại con. Chuyện hôn hít thằng con làm cho nó bất tỉnh sau này tôi bị mấy người lớn tuổi rầy quá. Hôn con nít mới đẻ chỉ hôn tay hôn chân chứ không được hôn trên mặt. Sức đề kháng của trẻ sơ sinh rất yếu mà hơi thở của người lớn thì đủ thứ bụi đời! Đó là chuyện khoa học. Phần tôi là khoa học huyền bí! Ngồi trong bệnh viện tôi nghĩ đến một phương pháp trung gian. Phải kiếm cho thằng nhỏ một cha nuôi mệnh thổ. Thổ sinh kim làm cho thằng nhỏ mạnh lên. Thổ khắc thủy làm cho thủy mất sức hưởng lợi trên kim. Hoả sinh thổ gọi là tham sinh kỵ khắc. Hoả phải lo sinh để nên hoả yếu đi, nên không đủ sức hại kim.

Con tôi có tới hai sự phụ đỡ đầu. Cũng không sao. Lương thổ thổ thành sơn..

Thằng bé mạnh khoẻ khác khỉnh. Dĩ nhiên là nhờ sữa và thuốc bổ và mọi điều kiện y tế của một nước văn minh nhất hoàn cầu, nhưng tôi vẫn cho rằng trong đó có công đóng góp của ý niệm ngũ hành.

Em Bé Và Lá Số Tử Vi (A)

Thằng nhỏ tuy đẹp thật nhưng phân tách trên tử vi thì lá số bị Triệt phá cách gần 50%.

Mệnh vô chính diệu tại cung mùi.. **Triệt ở phá cách bộ Tử Phủ Vũ Tướng và làm hư Quốc Âm và Văn Khúc ở hai cung thìn tỵ.** Văn Khúc bị triệt ở cung Tử Túc lẽ ra thì con cái trở ngại thì cửU nhưng may mắn tại đây có Tam Hóa Liên Châu Lộc Khoa Quyền. Hóa Khoa là thần cứu khổ phò nguy ngăn được sát tinh nên toàn bộ Tam Hóa Liên Châu được bảo vệ.

- Hiện tại thân mệnh đồng cung Thanh Long tọa thủ Nhật Nguyệt xung chiếu tại Sửu i. Tại Sửu có Bạch Hổ hợp với Thanh Long tại mệnh thành thế Long Hổ Hội. Lại thêm tam hợp và xung chiếu có thêm Mã Khốc Khách.

- Cung điền trạch đóng tại Tuất. *Phá Quân tọa thủ chung bộ Sát Phá Tham đắc địa. Hoá kỵ tọa thủ đồng cung.* Hội chiếu Khôi Việt Đào Hồng song Hỉ Thai phụ Phong cáo: nhà cao cửa rộng. Tuy nhiên cơ ngơi này chỉ để tập hợp ăn nhậu (Thiên Trù ở ngọ chiếu) và trủng giỡn (Thiên Không, Đào Hoa ở ngọ chiếu cộng thêm Hồng Loan tọa thủ). Cung điền trạch này không tạo cho đương số thành một nhà đầu tư địa ốc.

- Cung quan lộc có Thiên đồng: phiêu bạt giang hồ. *Có Ô Bình Mã Ô Kiếp Không có gieo sóng gió có lúc trắng tay nhưng hồi phục ngay tức khắc nhờ cung tài bạch quá tốt chiếu vào*

-Cung thiên di tại Sửu : Aạm dương đắc địa ra ngoài giao thiệp với quý nhân. Hội chiếu Tả Hữu Long Phượng Hổ Cái được hào kiệt trong thiên hạ tận tình dạy dỗ.

- Cung tài bạch Hóa Lộc tọa thủ gặp Lộc Tồn xung chiếu được thế Song Lộc Trùng Phùng Chung Thân Phú Quý

- Cung tử tức dù có Tử Vi Thiên Tướng đắc địa nhưng bị triệt thì cũng như đồ bỏ, Văn Khúc cung này cũng chung số phận. May mắn tử tức có tam hóa liên châu, bản thân Hóa Khoa là thần cứu khổ giải nguy không sợ hung tin nên bộ tam hóa vẫn phò trợ cho con cháu hiển đạt khoa cử. Tuy nhiên các sao Tử Vi, Thiên Tướng và Quốc Âm là những sao tối kỵ gặp tuần triệt ở bất cứ vị trí nào, nên dù sau ba mươi tuổi triệt mất ảnh hưởng nhưng Tử Vi Thiên Tướng vẫn không đủ tư cách hợp bộ Tử Phủ Vũ Tướng. Do vậy đến hạn vẫn không hưởng được trọn bộ. Tử Tướng bị triệt ở bất cứ vị trí nào cũng con mang ý nghĩa cả đời khó nắm vai trò chủ tịch dù chủ tịch phường!

- Cung thê thiếp bị triệt, Thiên Lương hãm địa Tả Hữu hội hợp, Thiên mã Thiên đồng xung chiếu. Đi tới đâu lãng nhãng tới đó. Có Hóa Quyền Quốc Ân Thái Tuế nhưng bị triệt nên lạnh nhạt hơn phần vượng phu ích tử. Sau tuổi ba mươi bốn thì vợ con mới thành hoàn hảo

- Cung huynh đệ có bộ Sát Phá Tham đắc địa vận hạn vô cách. Cung này có Ô Thiên không ngộ Đào hoa nên tới hạn lẽ ra bản thân tiền dâm hậu thú mới ra vợ chồng. Nhưng cung này may mắn lại được bộ tứ đức gồm thiên đức nguyệt đức long đức phúc đức hợp chiếu nên hoá giải rất nhiều. Bộ tứ đức nếu đứng rời rạc từng sao thì vô năng vô lực giống như thầy chùa đi bán nhang, nhưng nếu kết hợp lại thành bộ thì đạo hạnh cao trọng có thể khắc chế được cái hung hăng của hai bộ lục hung lục sát.

Nói chung đây không phải là một lá số thật tốt nhưng trên trung bình rất xa. Được như vậy là nhờ bác sĩ dù mới gặp lần đầu nhưng đã thông cảm dè dặt từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, từ tối đến khuya nên vô cùng biết ơn bác sĩ.

Lá Số Tử Vi Phát Hào Quang (B)

Từ ngày lấy lá số cho thẳng nhỏ Ô tôi chỉ xem qua đại cương rồi bỏ đó, thỉnh thoảng chợt nhớ một câu phú nào liên quan tới tử vi tôi lại lấy ra đối chiếu. Lần nào cũng không thiếu một câu chữ thể về vị trí của tuần triệt.. Lần nay khi xếp soạn bản viết tôi gặp lá số nhưng có điều lại ngấm nghĩa ngấm lâu hơn. Cũng một bất bình củ tại sao triệt không đi chỗ khác chơi. Nhưng đi đâu? Tuần triệt là hung tin, dụng đấu phá đó. Chỗ hợp lý nhất của tuần triệt là cung vô chính diệu. Bị định kiến chung mệnh vô chính diệu phải đắc tuần triệt nên khi dò dẫm ngón tay từng mỗi hai cung để tìm chỗ hợp lý cho tuần triệt, lúc vừa chấm ngón tay vô hai cung ngộ mùi bông tôi run lên và cảm thấy như lá số phát hào quang. Phải chăng nhân tài cho đất nước sẽ sắp xuất hiện!?. Khởi cần phải lật sách để kiểm lại. Tôi sinh năm giáp thân, tuần tại ngộ-mùi, triệt tại thân-dậu. Triệt chắn hai cung, di chuyển mỗi năm theo hàng can, ngược chiều kim đồng hồ, Như vậy là đến năm Ất Sửu 2005 tuần triệt đồng cung tại ngộ-mùi. Triệt không bao giờ đóng ở tuất-hợi nên qua vòng thứ hai tuần triệt đồng cung tại ngộ-mùi vào năm Canh dần 2010. Các thiên thần trên trời đang chọn cha mẹ để vào chỗ đầu thai.

Phần khởi với những điều vừa được mặc khải tôi đã tìm được ngày giờ năm tháng của 36 lá số mà Tuần Triệt không xâm phạm được lãnh thổ của Tử Vi Thiên Tướng tại cung Thìn như sau;

Năm Aạt Dậu 2005 và năm Canh Dần 2010

Tháng giêng giờ Mùi

Tháng Hai giờ Thân

Tháng Ba giờ Dậu,

Tháng Tư giờ Tuất

Tháng Năm giờ Hợi,

Tháng Sáu Tí ,

Tháng Bảy giờ Sửu,

Tháng Tám giờ Dần ,

Tháng Chín giờ Mão,

Tháng Mười giờ Thìn

Tháng Mười Một giờ Ty,

Tháng Mười Hai Ngọ

Các ngày; Mừng một, mừng chín và mười một âm lịch

Đây là 36 lá số rất quý. Về cách sắp xếp các chính tin hoàn toàn giống như lá số của em bé nhưng đã đổi tuần triệt đi chỗ khác. Lá số thuộc loại mệnh vô chính diệu ngộ tuần triệt, âm dương đắc địa hợp chiếu và Tử Phủ Vũ Tướng hợp cách.

Vai trò Tuần Triệt trong cách Âm Dương đồng cung tại Sửu Mùi

Người hay đàm luận tử vi rất thường nghe những câu Mệnh vô chính diệu tại Sửu Mùi phải đắc tam không mới quý. Hoặc: Khi âm dương đắc địa hợp chiếu vào cung mệnh vô chính diệu tại Sửu Mùi thì mệnh phải có tuần triệt án ngữ mới gọi là nhật nguyệt tịnh chiếu hư không chi địa. Khi mới học tử vi nhiều người thường bị định kiến tuần triệt làm xấu hoá tốt làm tốt hoá xấu, điều này đóng khung và đánh lừa sự suy

ngĩ.

Từ những lá số vừa chọn chúng ta có khẳng định rằng thật ra, khi yêu cầu nhật nguyệt tại sũu là một yêu cầu về vị trí chứ không phải yêu cầu về ảnh hưởng chi phối. Vì khi âm dương tại sũu thì đương nhiên Tử vi tại thìn và Thiên phủ tại TýtỔ. Và như vậy, trong lúc đó tuần triệt đồng cung tại mùi thì cũng đương nhiên Tử Phủ không bị hung tinh xâm phạm.

Chúng ta có thể kiểm chứng lại bằng hai bài thơ an Tử Phủ: TửU vi Thiên cơ nghịch hàng bàng. *Cách nhất Thái dương Vũ Đồng đương. Hựu cách nhị LiêmTrinh địa. Cách tam tương kiến Tử vi hương*". Nghĩa là Tửvi (tại thìn) đi ngược lại một cung là Thiên cơ (mǎo) . Bỏ một cung là Thái dương.(bỏ dần tới sũu) Kế tiếp là Vũ khúc Thiên đồng. Nhảy hai cung là Liêm trinh. Cách ba cung nữa là gặp lại tử vi.

Câu phú an Thiên Phủ như sau: “ Thiên phủ Thái âm Tham lang thuận. *Cự môn Thiên tướng cập Thiên lương. Thất sát cách tam Phá quân vị. Cách không tương kiến Thiên Phủ hương*. Tức là theo vòng thuận Thiên phủ rồi Thái âm, Tham lang. Rồi liền mỗi cung kế tiếp làCự môn Thiên tướng Thiên Lương Thất sát . TửU Thất Sát bỏ ba cung là Phá Quân . Cách một cung trống là gặp lại Thiên Phủ.

Như vậy nếu Tử Vi tại Thìn, Thiên Phủ tại Tý thì Aạm Dương đồng cung tại sũu.

Không có Cách Vô Chính Diệu Đắc Tam Không Đồng Cung

Có sách viết tam không là Tuần Không + Thiên Không + Địa Không. CóỒ người nói tam không là Tuần Không + Triệt Không + Thiên Không. Và nếu một trong hai cách là đúng thì tam không ở thế đồng cung hay thế hợp chiếu ?

Thưa rằng bằng những dò dẫm rất cẩn thận và chính xác:

Không bao giờ có cách Tuần Không và Thiên Không đồng cung.. Chỉ duy nhất hai ngày Mừng Một và Ba Mươi của mỗi tháng vào năm Quý Hợi, giờ khác nhau tùy theo tháng, là có cách Vô Chính Diệu đắc Tứ Không đồng cung tại Tý thuộc cung Huỳnh ĐệỔ mà thôi. Và nếu Tam Không lồng trong Tứ Không này thì đây không phải là một lá số quý. Vì khi tạo ra cách này thì bảy trong số mười bốn chính tinh phải rơi vào vị trí hãm địa

Do đó mệnh vô chính diệu đắc tam không là ở thế hợp chiếu.

Tam Không Kết Hợp Theo Công Thức nào

Bởi vì tam không là thế hợp chiếu cho nên

Trường hợp một: nên nếu tam không là Tuần+Thiên Không + Địa Không thì Triệt phải đứng riêng cho nên mức tác hại của Tuần Triệt ở tỉ số bốn phần mười hai

Trường hợp hai: nếu tam không là : Tuần + Triệt + Thiên Không thì tầm tác hại của tuần triệt ở tỉ số hai phần mười hai

Do đó tam không theo công thức = Tuần + Triệt + Thiên Không là hợp lý. (Sẽ có thêm chứng minh cũng ở trong phần bài này)

Xuất Sắc Nhưng Không Hoàn Hảo

Ba mươi sáu lá số vừa tìm dù là số quý nhưng vẫn có ba điểm chưa hoàn hảo

- Tuần triệt đương đầu thiếu niên tân khổ, lúc nhỏ khó nuôi, khắc cha mẹ phải xa cha mẹ hoặc phải làm con nuôi người khác
- Người vô chính diệu khôn ngoan đa mưu túc trí nhưng chỉ thích hợp trong vai trò phò tá. Không có cơ duyên ở địa vị lãnh đạo hoặc tự làm chủ, dù có cũng gặp nhiều trở ngại không toại ý
- Ngoài ba mươi tuổi mới thành công

Đi Tìm Những Lá Số Tuyệt Hảo

A- Bốn Mươi Tám Lá Số Cho Nam Mệnh (C)

Tránh ba khuyết điểm này, trên căn bản vẫn giữ vị trí của các chính tinh không thay đổi, chúng ta có thể mang cung Mệnh về an tại Thìn. Như vậy là lá số mới sẽ có cách Tử Phủ Vũ Tướng đắc Tam Hóa Liên

Châu Khôi Việt hợp chiếu, tùy tháng sinh mà có thể hưởng thêm Tả Hữu Xương Khúc. Cách này có 48 lá số vừ cho năm Aất Dậu vừa cho năm Canh Dần. Riêng năm Aất Dậu chỉ nên áp dụng cho nam mệnh mà thôi. Bởi vì âm nam đại hạn đi vòng ngược sẽ hưởng tuyệt cách trọn đời có thể tới 94 tuổi.

Bốn mươi tám lá số này ngày giờ như sau

Năm Aạt Dậu 2005 chỉ áp dụng cho Nam mệnh

Tháng giêng giờ Tuất

Tháng Hai giờ Hợi

Tháng Ba giờ Tí

Tháng Tư giờ Sửu

Tháng Năm giờ Dần,

Tháng Sáu Mão,

Tháng Bảy giờ Thìn

Tháng Tám giờ Tỵ

Tháng Chín giờ Ngọ

Tháng Mười giờ Mùi,

Tháng Mười Một giờ Thân

Tháng Mười Hai Dậu

Các ngày; Mùng hai, mười hai, mười lăm và hăm mốt âm lịch

B- Ba Mười Sáu Lá Số Cho Nữ Mệnh (D)

Năm Aất Dậu nữ mệnh là âm nữ đại hạn đi theo vòng thuận, nếu áp dụng lá số chung đại hạn từ 14 đến 24 tuổi Thiên Lương hãm địa tại Tỵ, Thiên đồng tại Hợi xung chiếu. Tình cảm rất lãng mạn, tình cho không biếu không cho nên chúng ta phải tránh lộ trình này. Chúng ta chuyển cung mệnh xuống Sửu. Mệnh âm dương đắc địa hóa kỵ đồng cung ở cách khánh vân phùng nhật nguyệt tức mây ngũ sắc vẫy quang mặt trời mặt trăng . Đàn bà cách này là bạc mẫu nghi thiên hạ. Tài đức nhân hậu khoan dung và cương trực (do ảnh hưởng thái dương) và vượng phú ích tử .

Riêng cung điền trạch đắc cách tử phủ vũ tướng nên nhà cửa vô kể. Và cũng tại cung điền này Kinh Dương đắc cách ở tứ mộ hội Tử Phủ là số kinh doanh nhà đất đại phú. Nếu bạn đang ở quốc gia và thành phố nào có điều luật trẻ con cũng có quyền đứng tên làm chủ công ty, việc điều hành do người giám hộ thì bạn hãy mở công ty địa ốc núp dưới vận mạng của em. Em sẽ là thiên thần chấp cánh cho công ty của bạn bay lên. Nơi nào không có điều kiện này bạn hãy viết di chúc cho em căn nhà bạn đang có, rồi xây cất to rộng thêm, sau đó treo băng bán. Bán xong mua căn khác, cũng làm theo kiểu như vậy. Em là thần tài của quý bạn. Có tất cả ba mươi sáu lá số theo cách này, vừa cho năm Aất Dậu vừa cho năm Canh Dần Ngày tháng như sau:

Năm Aạt Dậu 2005 Chỉ áp dụng cho nữ

Tháng giêng giờ Sửu

Tháng Hai giờ Dần

Tháng Ba giờ Mão

Tháng Tư giờ Thìn

Tháng Năm giờ Tỵ

Tháng Sáu Ngọ

Tháng Bảy giờ Mùi

Tháng Tám giờ Thân

Tháng Chín giờ Dậu

Tháng Mười giờ Tuất

Tháng Mười Một giờ Hợi

Tháng Mười Hai Tí

Các ngày; Mùng bốn , mười tám và hăm ba âm lịch

Những Lá Số Năm Canh Dần 2010 (E)

Năm Canh Dần ,trên căn bản, cung an mệnh, vị trí các chính tinh, tháng , ngày và giờ hoàn toàn giống như năm Ất Dậu. Duy có sự thay đổi vị trí của các vòng Lộc Tồn, Tứ Hóa, Thiên Không nhưng là một thay đổi cực tốt.

Trong cách thay đổi này ba sao Khoa Quyền Lộc (khi tử vi tại thìn) không đi liền nhau nên mất thế tam hóa liên châu, nhưng Hoa Khoa Hóa Lộc đồng cung với Aạm Dương tại Sửu. Lá số này nếu nam mệnh (cung mệnh tại thìn) quan lộc đặc cách Tử Phủ Vũ Tướng + Liêm Trinh, . hóa quyền hợp chiếu. Lộc Mã tối hỉ hợp chiếu nên giàu có và uy quyền. Nếu là nữ mệnh an tại Sửu đại hạn đi vòng ngược nên cung thân là cung tật ách cũng đặc cách Tử Phủ nên khỏi lo bệnh tật. Ở nam nữ cách này cung điền trạch đều đặc cách nhà cửa rất nhiều. Riêng cung điền trạch của nam chật vật ban đầu nhưng về sau nhà cửa vô kể vì đặc cách vô chính diệu gặp Nhật Nguyệt Hóa Khoa Hóa Quyền ở Sửu xung chiếu. và Hóa Kỵ ở Hợi hợp chiếu . Hóa Kỵ là hung tin nhưng khi nằm tại Hợi là miếu địa, từ đó chiếu vô cung nào thì phò tá đắc lực cho cung đó. Nếu năm này mà nam chọn mệnh đặt tại Mùi thì cung phụ mẫu đặc cách Lộc Mã tối hỉ giao tri và Tử Phủ Vũ Tướng hợp chiếu nên cha mẹ sẽ từ đó ăn nên làm ra đại phát.

Giải Mã Tam Không

Người xưa có lối dạy dỗ như là chôn một kho tàng rồi để lại một bản địa đồ cắt ra nhiều mảnh cùng một câu thần chú khó hiểu. Người nào phải có tâm và có duyên mới khám phá ra được. Vì vậy khi nói đến tam không ai cũng nghĩ đến tâm ảnh hưởng tối hậu của Thiên Không, nhưng so sánh hai năm Ất Dậu và Canh Dần thật kỹ mới phác giác rằng Thiên Không chỉ là chìa khóa của câu thần chú. Bởi vì Thiên Không an theo năm. Khi đổi năm là thay đổi hàng can làm thay đổi vòng Lộc Tồn và Tứ Hóa.Thiên Không an trước Thái Tuế một cung. Thái tuế sinh năm nào an vào cung có tên năm đó.Khi Thiên Không nằm ở Mão để tạo thế tam hợp với tuần triệt ở Mùi, thì Thái Tuế ở Dần. Năm Dần ở đây tức Canh Dần và năm Canh thì Lộc Tồn nằm ở thân tạo thế Lộc Mã tối hỉ giao tri mà tỏa hào quang ra các cung chiếu.

Có Phải Tử Vi Thìn Tuất Vi Phi Nghĩa Bất Trung Bất Hiếu Chi Nhân .

Căn bản là đúng bởi vì Thìn Tuất là hai cung cố định để an Thiên La Địa Võng. Đây là một nhà tù. Cai quản được tù thì căn bản phải là điểm chúa, nhưng đi vào chi tiết thì hoàn toàn khác.

Các chính tinh đặc địa là những sao quý, nhưng tự nó không đủ quý, mà phải hợp lại thành cách, như cách Tử Phủ Vũ Tướng hay Tử Phủ Triều Viên. Dù đã tạo thành cách nhưng cũng vẫn chưa đủ quý, cần phải có sự hội chiếu đông đảo của những sao “ tà lộc “. Nếu tà lộc thuộc nhóm phúc tinh văn tinh hiền tinh, thì sẽ tạo thành thế Quân Thần Khánh Hội một triều đại uy danh. Nếu nhóm tà lộc thuộc hung tinh sát tinh thì thành thế Đế Ngộ Hung Đồ. Các sao tà lộc lại phải đi thành từng cặp như đánh bài mà có phé thì sự hỗ trợ mới đắc lực. Chẳng hạn như Tả Hữu, Xương Khúc, Khôi Việt, Hồng Đào, Quang Quý, Tam Hóa, Bình Hình Aãn àNếu tà lộc lẻ cặp thì chỉ xó rờ chờ điểm danh lấy số đông nhưng cũng là một sự có mặt rất cần thiết bởi vì khi tập hợp số tà lộc đảng hoàng đông hơn với tỉ số đề bẹp thì các hung tinh trở thành loại lực lượng phòng vệ hết lòng xả thân cho chủ soái. Nên dù Tử Vi ở Thìn Tuất nhưng phải xem có bao nhiêu trung tinh tà lộc phò tá.

Lá Số Vua Lê Thánh Tông. (F)

Trong ý nghĩ phải tìm lá số của một ông vua để nghiệm xem nhờ đâu ông làm vua, tôi lật một quyển sách nhỏ vô tình nhằm trang về vua Lê Thánh Tông . Oạng Vua này có tên đường ở Saigon ai cũng biết nên tìm hiểu chi tiết về ông cũng là một thú vị chung. Nhưng do tình cờ này lại phác giác thêm một lá số cực kỳ tốt

Vua Lê Thánh Tông lúc nhỏ tên là Tư Thành, sinh ngày 20/7 âm lịch năm Nhâm Tuất 1442, con vua Lê Thái Tông. Có sách nói vua cha có tất cả mười bốn vợ và năm mươi chín người con. Nhưng chắc chắn nhất là lúc vua cha mười sáu tuổi đã chính thức sách phong năm bà phi, trong đó có bốn bà sinh ra bốn hoàng tử. Bà Dương Thị Bí sinh ra Nghi Dân. Bà Lê Nhật Lệ hoặc bà Lê Ngọc Dao một trong hai bà đã sinh ra hoàng tử Khắc Xương. Bà Nguyễn Thị Anh sinh hoàng tử Bang Cơ. Bà Ngô Thị Ngọc Dao sinh ra hoàng tử Tư Thành. Thâm cung bí sử, các bà cũng chia phe mà ngầm hại lẫn nhau. Bà Dương Thị Bí có lỗi

với vua nên Nghi Dân mất chức kế vị. Bang Cơ lên thay thế. Nguyễn Trãi là đại thần không theo phía các quan phe trưởng lập thứ nên bị nhiều đố kỵ. Thị Lộ vẫn hay chữ tốt nên được ở trong cung giữ chức học phi dạy dỗ các hoàng tử. Trong cung cấm chức nào có chữ phi thì khi cần phải “hầu vua” ờ. Dưới sự che chở và bảo bọc của Nguyễn Trãi cùng Thị Lộ và được sự ưng thuận của vua, bà thứ phi họ Ngô lúc có mang Tư Thành được kín đáo đem đi ẩn cư ngoài nơi dân giả, chờ vua bí mật điều tra một lời vu cáo. Có truyền thuyết cho rằng vua Thánh Tông được sinh ra trong chùa Huy Văn nay thuộc một hẻm ở phố Hàng Bô ắt.

Khi Nguyễn Trãi xin về trí sĩ ở Côn Sơn Thị Lộ vẫn ở lại hầu vua. Khi vua đi kinh lý ở Chí Linh về, ghé thăm Nguyễn Trãi rồi tới đêm thì trúng gió mà chết, trong buồng chỉ có Vua và Thị Lộ. Vua hai mươi tuổi, Thị Lộ ba mươi tuổi. Có dấu hiệu vua bị đầu độc!? Nhưng ai đầu độc? Phe gian thần thắng thế Nguyễn Trãi và Thị Lộ bị tru di. Hoàng tử Bang Cơ lên ngôi lấy hiệu là Lê Nhân Tông năm 1443, bà mẹ buồng rèm nhiếp chính. Lúc này mẹ con Tư Thành được cho về ở một nhà nhỏ trong cung. Tư Thành được ăn học theo tiêu chuẩn hoàng tử. Năm 1459 Nghi Dân nửa đêm dẫn thuộc hạ trèo tường vào giết vua và mẫu hậu rồi tự lên làm vua. Chưa đầy một năm thì bị các quan xướng nghĩa hạ bệ rồi giết đi.

Triều thần có người đề nghị tôn Tư Thành lên ngôi, nhưng có người nêu ý kiến Tư Thành còn người anh là Khắc Xương lập em bỏ anh lại sẽ đi vào cái họa củ nên họ lại kéo đi mời Khắc Xương làm vua, nhưng Khắc Xương sợ làm vua nên từ chối. Tư Thành lại bị làm vua và từ đó lấy hiệu là Lê Thánh Tông.

Giờ Sanh Của Vua Lê Thánh Tông

Phần đông các sách liên quan tới sử ký ở mức độ phổ thông khi viết về vua chúa rất ít đề cập đến giờ sanh. Vì vậy tôi đã tự lấy 12 lá số từ giờ tý đến giờ Hợi rồi đối chiếu những biến cố ợ lịch sử liên quan Lá số giờ Tuất là hợp lý nhất.

(Lá số vua)

Giải Đoán Lá Số Vua Lê Thánh Tông

Lá số này sinh năm tuất mệnh an tại tuất Thiên Phủ miếu địa, Liêm trinh vượng địa. Thân cư tài bạch ở cung Ngọ có Tử Vi miếu địa. Vũ khúc Thiên Tướng ở cung Dần hợp cách Tử Ự Phủ Vũ Tướng, nhưng thực ra chỉ Tử và Phủ Tử mới ợ đáng kể vì Thiên Tướng và Vũ Khúc bị triệt. Xung chiếu với cung mệnh là Thất Sát vượng địa ở Thìn đây là bộ sao võ cách. Mệnh có Tả phụ Hữu Bật tọa thủ và xung chiếu nên được nhiều người chung nhau trợ giúp. Tại mệnh có Hoá khoa tọa thủ. Tại cung an thân ở Ngọ được Văn Khúc ở Dần, và Văn Xương ở tý chiếu. Lại thêm ở cung an thân có Ô Bạch Hổ tọa thủ hợp chiếu lại có Hoa cái và Phượng các. Ba sao trong bộ tứ linh Long Phượng Hổ Cái. Như vậy lá số này vừa có văn vừa có võ. Nhị hợp với mệnh lại có Hoá Lộc ở Mão. Tuy nhiên cung ở Mão này dù có Thái Dương miếu địa ở thế Nhật Xuất Phủ Tang, nhưng nơi đây bị triệt nên Thái Dương kém rực rỡ. Và Triệt cũng làm hư hai sao Vũ Khúc Thiên Tướng ở Dần

Đế Vương Xuất Hiện Váo Năm 2016 (G)

Nhìn vào lá số tạm gọi là lá số của vua Lê Thánh Tông, một người dù mới học tử vi tự nhiên cũng phải buột miệng “ Uổng quá hư bộ Tử Phủ Vũ Tướng”. Bởi vì Triệt đóng tại dần-mão làm hư Thiên Tướng và Vũ Khúc tại dần hai sao này tối kỵ gặp tuần triệt. Triệt cũng phá Thái Dương ở Mão làm mất cách Nhật Xuất Phủ Tang .

Nếu lá số của vua Lê Thánh Tông mà tuần-triệt đóng chung ở cung Thìn-tỵ thì thật là một lá số tuyệt hảo!

Cũng do tình cờ giống như khi tìm được những lá số năm Ất Dậu và năm Canh Dần bây giờ nếu dựa trên lá số tạm gọi là của vua Lê Thánh Tông chúng ta nốt tuần triệt vào hai cung Thìn- tỵ. Chuyển cung mệnh lên Ngọ, đem tử vi về đóng tại Ngọ tạo thế Tử Phủ Vũ Tướng, đồng thời dời cung an thân xuống tuất để cũng hưởng Tử Phủ Vũ Tướng. Như vậy hai cung mệnh và thân sẽ cùng gom các sao; Thanh Long (nhị hợp với mệnh) Long Trì Phượng Các, Aạn Quang Thiên Quý, Mã Khốc Khách, Tả Phụ Hữu Bật, cung an thân giáp Khôi giáp Việt.

Lá số này thật ra chưa đủ tiêu chuẩn Đế Vương vì Mệnh chận một đầu Thân chận một đầu mà vẫn không gom được các sao Khoa Quyền Lộc Hồng Hình Aãn.. Nên xin phép sửa đế vương thành bá vương. Như vậy bốn lá số cực quý này sẽ xuất hiện vào giờ Tháng Bảy giờ Dần vào những ngày:10-20-23-29 năm Ợ 2016. (Trong năm 2016 thật ra mỗi tháng có bốn lá số vào những ngày vừa kể , nhưng tháng bảy là tốt nhất. **Nếu nữ mệnh tháng giêng ngày 7,15,17 giờ Thìn. Mệnh = Thiên Phủ, Thân = Tuvi).**

Phân Tách Các Lá Số Năm Bính Thân

Mệnh hỏa an cung hỏa, hỏa sinh thổ Tử Vi thuộc thổ . Cung an mệnh sinh chính diệu. Mệnh Tử Phủ Vũ Tướng hưởng cách Mã Khốc Khách, Aạn Quang Thiên Quý, Long Trì Phụng Các. Thân cư quan lộc Tử Phủ Vũ Tướng , Mã Khốc Khách, hợp chiếu Long Hồ Cái, giáp Khôi giáp Việt, Tả đồng cung, Hữu xung chiếu nên tột cùng vinh hiển. Cung phụ mẫu được hợp chiếu Nhật Xuất Phù Tang ở mao. Nguyệt Lãng Thiên Môn ở hợi. Hóa Lộc Thiên Hình Quốc Aãn hợp chiếu. Cha mẹ sẽ vinh hiển nhờ lá số của con . Cung tử tức con cháu vinh hiển nhiều đời. Duy cung Phúc đức Sát Phá Tham hãm địa dòng họ ly tán, có người sa sút và bản thân không đủ thọ để hưởng. Đó là cái giá để đổi lấy sự giàu sang quý hiển. Nói một cách thành thật là khi tạo lá số này, vô hình chung đã giứt cái tốt của dòng họ vô tay chi tộc nhà mình. Mặc dù có một số sao tốt hợp chiếu chung sức hóa giải nhưng cha mẹ của lá số này muốn con được hưởng trọn vẹn hoàn hảo thì cần hai việc phải làm. Thứ nhất trùng tu mồ mã tổ tiên, tìm kiếm lại những ngôi mộ thất lạc vì phần mộ đã vô tay chủ đất khác nay thành mồ vô chủ. Việc mồ mã có liên quan đến phong thủy nên rất cẩn thận..Thứ hai lập từ đường, gìn giữ giỗ kỵ ngày tư ngày Tết để gắn bó dòng họ. Đây cũng là một cách để cứu cung phúc đức.

Tìm Giờ Tử Vi Chính Xác

Ở nhiều nơi mỗi năm đổi giờ hai lần. Mùa xuân tăng lên một giờ, mùa thu hạ xuống một giờ. Trái đất vừa quay quanh mặt trời vừa tự quay quanh nó, vừa quay vừa niêng tới vừa niêng lui. Khi chỗ xa nhất ở nam bán cầu hướng thẳng về mặt trời ngang đó là nam chí tuyến capricorne 23^o27'. Khi chỗ xa nhất của bắc bán cầu hướng thẳng về mặt trời là ngang bắc chí tuyến Cancer cũng bằng 23^o27' bắc. Như vậy mỗi bốn ngày mặt trời di chuyển qua một vĩ tuyến làm cho những miền xa hơn hai chí tuyến này ngày dài ngắn khác nên người ta phải đổi giờ cho hợp với công việc hành chánh. Giờ ngọ là giờ mặt trời đứng bóng trên kinh tuyến. Một cách tương đối để tìm giờ ngọ là chúng ta lấy một cây cọc thẳng độ chừng một mét, có thể là một khúc ống nước. Chúng ta cắm cây cọc này giữa sân trống. Gần giữa trưa bóng đầu cọc trên sân ngắn lại rồi dài ra. Ngay thời điểm đó là đúng giữa giờ ngọ. Một giờ tử vi bằng hai giờ hành chánh, như vậy ta lấy giờ của thời điểm đó trừ một là bắt đầu giờ ngọ và từ thời điểm đó cộng một là hết giờ ngọ. Thí dụ thời điểm ta ghi được tại oi mình ở là 11:45 AM tức giờ ngọ là từ 10:45 đến 12:45

Khoa Học hay Khoa Học Huyền Bí.

Những môn học liên quan đến âm dương ngũ hành khởi sinh từ đời Phục Hy trong huyền sử không biết bao nhiêu là ngàn năm. Đến đời nhà Thương thời của Trụ Vương Đắc Kỷ, Văn Vương lúc bị giam làm con tin ở thành Dũ Lý mới đem quả Phục Hy nghiên cứu chế định lại thành bói. Sau con của Văn Vương là Chu Võ Vương lại tiếp tục soạn thảo thêm. Nên kinh dịch còn có tên là Chu dịch. Từ đó đến nay đã hơn ba ngàn năm. Mà tại sao trong tử vi và khoa học ngày nay lại có những điểm tương đồng. Tử vi lấy 108 vì sao ảnh hưởng đến con người trong đó có Ô Thái Dương là mặt trời, Thái Aạn là mặt trăng. Mặt trăng mặt trời gần trái đất nhất và ảnh hưởng trực tiếp rất rõ rệt trên trái đất nhất là trong khí hậu và mực nước thủy triều.

Khi mặt trời, mặt trăng và trái đất cùng trên một đường thẳng thì sức hút của mặt trăng mặt trời trên điểm chiếu của đường thẳng đó nơi mặt địa cầu làm nước thủy triều sẽ dâng lên mực cao nhất. Cùng thời điểm, một điểm đối xứng của đường thẳng đó xuyên trục tâm trái đất ở vành bên kia thì nước thủy triều cũng dâng cao như vậy, nếu tính bằng giờ hành chánh sẽ đúng mười hai tiếng. Trong tử vi nếu cung mệnh không có chính tinh thì xem chính tinh xung chiếu như chính tinh tọa thủ. Chẳng hạn như cung Tý thì phải nhìn qua cung Ngọ. *Vậy thì bằng cách nào người đời xưa đã xác định " Ảnh hưởng của tinh tú ở một điểm trên mặt đất bằng với điểm đối xứng của nó qua trục tâm của trái đất. Trong khi thời đó người ta hoàn toàn không có khái niệm về thái dương hệ và thủy triều!*

Hai Lá Số Giống Nhau Hai Cuộc Đời Vẫn Khác Nhau

Hai em bé sinh cùng ngày cùng giờ cùng nhà bảo sanh hai cuộc đời vẫn không giống nhau. Thí dụ hai em cùng mạng kim. Em A có cha mẹ mạng thổ. Thổ sinh kim, em A được hưởng mọi thuận lợi từ cha mẹ. Em B cha mẹ mạng hỏa. Hỏa khắc kim. Em B bị cha mẹ làm cản trở nhiều cơ hội. Hai em cha mẹ cùng mạng thổ. Mệnh em A có sao nằm trong cung tử tức của cha mẹ gọi là truyền tinh em A hưởng tiện nghi nhiều hơn em B. Cả hai em đều có sao truyền tinh. Cung tử tức của cha mẹ em A nằm trong vị thế đắc địa, của em B nằm trong vị thế hãm địa. Em A hưởng nhiều tiện nghi hơn

Nên Hội Ý Với Thầy Tử Vi

Những lá số mẫu vừa nêu chủ đích là giữ nguyên cung mệnh và các sao tốt tọa thủ ở một vị trí không thay đổi cho mọi trường hợp trong suốt cả năm cho nên khi đổi tháng thì phải đổi giờ. Nói một cách khác dù sinh trong tháng nào nhưng nếu phối hợp được ngày sinh và giờ sinh thì cung an mệnh và các chính tinh tọa thủ vẫn ở vị trí không thay đổi. Sự thay đổi để kết hợp ngày và giờ này làm các sao con xê dịch ra khỏi tầm kết hợp của các chính tinh thủ mệnh thì các chính tinh sẽ giảm năng lực. Giống như khi muốn mở nhà hàng thì vấn đề là đủ bồi bếp giỏi chú không phải ông chủ có nhiều tiền. Ngoài ra giống như phần thí dụ về hai em bé A và B vừa kể cũng cần kết hợp giờ sinh của con với lá số của cha mẹ. Do vậy thí dụ có mười lá số mà vị trí an cung cùng vị trí các chính tinh tọa thủ so với ngũ hành của năm sinh được xếp hạng theo giá trị từ hạng nhất đn hạng mười. Tuy nhiên khi áp dụng vào từng gia đình lại có khi lá số hạng tư lại hưởng kết quả hoàn hảo hơn lá số hạng nhất. Trong khoảng xê dịch giữa một tuần lễ, tùy ngày tùy giờ mà vẫn có thể tìm được những lá số tốt. Nên việc hội ý với một hay nhiều thầy tử vi là điều rất quan trọng

Bác Sĩ Cố Vấn

Khi biết đã có thai, hoặc con trai hoặc con gái, phỏng được ngày sinh rồi mới tìm lá số tử vi cho em bé đó là nương theo ngẫu nhiên mà chọn cái tốt hơn so với cái bình thường. Nhưng nếu cặp vợ chồng nào chọn trước được ngày sinh hoàn hảo nhất, từ đó tính ngược lại ngày thụ tinh và trước khi thụ tinh lại chọn được khẩu phần ăn uống cho em bé sẽ thành đúng ý trai hay gái như đã định thì vô cùng tuyệt diệu nhưng lãnh vực này lại thuộc về vấn đề y khoa sau đó là sự an toàn về mổ xẻ khi sinh nở, bệnh viện phí vana Do vậy trên hết là sự cố vấn của một bác sĩ ruột. Và nếu may mắn được gặp bác sĩ sản phụ khoa nào cũng mê thích nghiên cứu tử vi thì bản mệnh em bé trước khi chào đời đã nằm trong cung miếu địa.

Lời Kết

Thưa quý bạn, trong thời điểm này việc sanh mổ theo giờ Tử Vi là một đề nghị quá bất ngờ nhưng nếu sau một vài kết quả của những người mê thích tử vi làm bước tiền phong chắc rồi sẽ có những trung tâm dịch vụ bao gồm việc liên lạc với bác sĩ, với bệnh viện, với luật sư với thầy tử vi vva

Đối với bà con tại Mỹ bước đầu e rằng hơi khó vì quá nhiều điều lệ ràng buộc nhưng không phải vì thế mà không thực hiện được. Với những cộng đồng Việt Nam to lớn như Cali, Texas thì cũng như là một nước một Việt Nam thứ hai, hai nơi đó dễ có sự đồng tình biến khó thành dễ.

Mới đây tôi tình cờ gặp lại một người bạn trẻ ở Virginia anh khoe rằng anh mới có đứa con được chín tháng, nhưng tốn quá. Cấy thai hết ba chục ngàn. Khi tôi thuật lại câu chuyện này với một người bạn làm việc cho văn phòng bác sĩ, bà nói có lẽ phải thực hiện đến ba lần, thực ra mỗi lần chỉ hơn mười ngàn. Một bà khách của văn phòng bác sĩ này cũng cho biết ở Việt Nam chỉ tốn một ngàn rưỡi.

Bên Mỹ quá tốn kém và quá nhiều luật lệ nên tôi lại nghĩ thêm đối với những chị em ngành nghề tự do dễ kiếm tiền, không bị ràng buộc vào insurance và việc nghĩ phép như nghề nail chẳng hạn có thể về Việt Nam sanh. Nếu có khiếu bào về sanh chắc chắn rất nhanh chóng tại Việt Nam sẽ có những ký túc xá cho bà bầu chờ sanh với tiện nghi tiêu chuẩn quốc tế. Cũng có thể những ký túc xá này sẽ do Việt Kiều về phối hợp thành lập với dịch vụ bao thầu trọn gói. Bảo sanh viện tối tân trong nước bây giờ đã có, duy chỉ có chi phí là rất cao. Mà dù cao thế nào so với người ở ngoại quốc về vẫn còn quá rẻ.

Tôi lại nghĩ thêm đối với những xứ như Canada tiền bệnh viện khỏi tốn là nơi thực hiện sinh mổ theo ý là rất thuận tiện. Riêng tại Aụ Châu nhất là Pháp, dân chúng càng ngày càng sống thọ mà sinh suất thì rất thấp nên chánh phủ xứ này lo sợ rằng trong một tương lai gần thành phần già nua quá nhiều mà thành

phần trung niên sản xuất thì ít, sẽ sinh ra bất quân bình trong phát triển kinh tế nên hiện nay họ có chính sách khuyến khích sinh đẻ và trợ cấp gia đình nhiều con. Dù vậy ở đó chỉ có di dân mới thích đẻ để được nhiều trợ cấp cho bước đầu nhanh ổn định còn dân bản xứ đã đầy đủ cơ ngơi không cần trợ cấp nên cũng không thèm đẻ. Do vậy tôi lại có thêm một đề nghị táo bạo hơn. Quý phụ nữ nào tuổi vừa hết trứng mà đang thèm cháu để bông tại sao quý chị không nghĩ là tự mình đẻ để mình bông hay hơn?. Anh chị có thể ả sắp xếp về Việt Nam trước du lịch sau cấy rồi về Pháp sinh nở

Nếu đây là một thực tế đứng đắn tôi lại hình dung ở Việt Nam không lâu nữa sẽ có Ngân Hàng Trứng nghĩa là có trước nữa tháng danh sách rụng trứng từng ngày. Đối tác hội đủ yêu cầu về tư cách, học vấn, khỏe đẹp đã có con khô ngô và một gia đình đang hạnh phúc và cũng có một lá số tử vi riêng. Em bé có một cha hai mẹ đều hợp tuổi. Tôi về Việt Nam nhiều lần tôi biết sức kinh doanh bén nhạy của người trong nước. Đối với tôi gạt bỏ những định kiến chính trị, chỉ mới một suy nghĩ rằng các thể hệ nhân tài của Việt Nam trong tương lai sẽ được gầy dựng từ trong trứng nước là một điều mà tôi vô cùng mãn nguyện!